
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 

---------------------------------------- 
 
รายนามผู้มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๓.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๔.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
๕.   นายกิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๖.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๗.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๘.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
๙.   นายณัฐพร    วิโรจน์ปัญญาภรณ์ กรรมการ 
๑๐. นายธนพล    บุญจันทร์  กรรมการ 
๑๑. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๒.   ดร.วิลดา    อินฉัตร   กรรมการ 
๓.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง   กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   ดร.วรานี    เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๒.   ดร.กวิตา    ปานล  าเลิศ  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๓.   นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๔.   นางจันทรา    เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่หอมขจรฟาร์ม โครงการปฏิบัติการ
อาหารแปรรูป ห้องปฏิบัติการ GMP ชั น ๒ อาคารแววเที่ยงธรรม และโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ ชั น ๒ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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 ประธานกล่าวขอบคุณ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะ  
ที่ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นอย่างดี ทั งนี  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มีโอกาสได้มาประชุมสัญจร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับคณะกรรมการฯ เสนอข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุน
การด าเนินงานของวิทยาเขต ในการนี  จึงขอเรียนเชิญ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สุพรรณบุรี น าเสนอการด าเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย 
 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตุพรรณบุรี น าเสนอผลการด าเนินงานและขอรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเยี่ยมชมของคณะกรรมการในครั งนี  ซ่ึงวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีโรงงานแปรรูป
และโครงการต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ วิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ในลักษณะของ “ธุรกิจ
วิชาการ” หลักสูตรที่เปิดเพ่ิมขึ นจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการแปรรูป โรงแรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติและศูนย์ฝึกอบรม
ด้านอาหารฮาลาล งานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรที่ลงพื นที่ปฏิบัติจริง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกร 
ในด้านของนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ได้สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในจังหวัดและพื นที่ใกล้เคียง ๗๔ แห่ง มีการแนะแนวหลักสูตรใหม่จึงท าให้มีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมมากขึ น  ส่วนด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาจะพบปัญหาทางด้านครอบครัวส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ทั งนี ก็ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง  
 ประธานกล่าวเพ่ิมเติม อธิการบดีได้มีนโยบายให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานโรงงานที่มีมาตรฐาน 
ทั งนี  จากการเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงขอรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ห้องปฏิบัติการ GMP ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง หากวิทยาเขตสุพรรณบุรีสนใจในการศึกษาดูงาน
ด้านธุรกิจเครื่องส าอาง แอลกอฮอล์ เจล นายพัฒนกฤช กูลพินิจ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีเป็นผู้
ประสานงานให้ และขอเสนอแนะควรจัดท าป้ายหน้าห้องปฏิบัติการ GMP เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในการผลิต 
รวมทั งควรจะมีห้องรับรองให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม และได้รับฟังการน าเสนอจากอาจารย์ด้วย 

๒. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่  ควรให้หน่วยงานภายนอกมาใช้
ประโยชน์ร่วมที่สามารถท าเป็นธุรกิจเชิงหารายได้ 

๓. ศิษย์เก่าของสวนดุสิต มีหลายท่านที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคม ควรให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเรียนการสอนหรือสนับสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย จึงเสนอควรมีการจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่า
ช่วยประชาสัมพันธ์ โดยอาจจัดให้เป็นกิจกรรมใหญ่ประจ าปีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั งนี ยังเป็นช่องทางหนึ่ง
ให้ศิษย์ปัจจุบันได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า ที่สามารถให้ค าแนะน าและสร้างมูลค่าในการ
ท างานได้ด้วย 

๔. เสนอให้มีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ควรดูแลและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้เพียงพอต่อจ านวนักศึกษา โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการลงทุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้  
ส าหรับการจัดหารายได้เพ่ิมเติมควรให้เช่าพื นที่หรือจัดกิจกรรมมากขึ น  



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๓ | ๕  
 

๕. เสนอให้ยังคงมีจุดเน้นในการให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นสาขาทางวิชาชีพที่เป็นจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสอดคล้องกับบริบทของธุกิจหรือบริการในพื นที่ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็งทั งในระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา 

๖. หากในอนาคตถ้าจ านวนนักศึกษาลดลงหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ ควรเป็นหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือสิ่งที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ส าหรับการสร้างแบรนด์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักสถานที่บริเวณด้านหน้า
วิทยาเขตสุพรรณบุรีควรเปิดร้านอาหารขนาดเล็กและจ าหน่ายของฝาก เนื่องจากระยะทางจากจังหวั ด
สุพรรณบุรีไปจังหวัดอ่างทอง ไม่มีร้านอาหารเปิดให้บริการ ส าหรับการออกแบบร้าน ดร.ไชยทัศน์ อ่ิมส าราญรัชต์ 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีส่งสถาปนิกและทีมบินโดรนมาช่วยในการท าแผนที่สามมิติให้ 

๗. วิทยาเขตสุพรรณบุรี พื นที่ที่มีน  ามากควรใช้ประโยชน์ โดยต่อยอดพัฒนาผลผลิตสร้างโรงเรือน
เพาะพันธุ์อินทผาลัมจ าหน่ายทั งผลสดหรือแปรรูปอบแห้ง 

๘. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ เนื่องจาก
สินค้าราคาไม่สูง ส าหรับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่าย
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๙. เครื่องผลิตน  าดื่ม อุปกรณ์ใช้งานมีอายุการใช้งานมาแล้วหลายปีท าให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ลดลง หากต้องการช่างซ่อมบ ารุง ขอให้ประสาน ดร.สนิท จังมงคลกาล รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  

๑๐. ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นทีส่ื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๑๑.  ควรสร้างเนื อหา Content ของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจผ่านทางสื่อโซเชียล

ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น TikTok รวมทั งควรน าศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงร่วมด้วยเพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ประธานแจ้งที่ประชุมในการประชุมครั งต่อไปจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือรวบรวมส่งให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

       วาระที ่๑.๑ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๑๐(๓๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  

 

 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั งที่ ๑๐(๓๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี  

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั งที่  
๑๐(๓๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และ
รับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  มติที่ประชุม
โดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั งที่ ๑๐(๓๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๔ | ๕  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๕ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ และระบบ
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๕ 
โดยมีการแก้ไขหน้าที่ ๕ การพิจารณา ให้น าข้อความ “มีผู้เสนอชื่อ จ านวน ๑ ท่าน คือ นายถนอม อินทรก าเนิด” 
มาต่อท้ายข้อความ “มอบให้รองประธานคณะกรรมการด าเนินการในวาระนี แทน”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ประธานเสนอที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ พิจารณาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขอให้กรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น ากลับไปศึกษารายละเอียดเนื อหาเพ่ือน ามาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 
 
       วาระที ่๔.๑ พิจารณาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
สรุปเรื่อง ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีได้มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์ในการระดมความคิดเห็นในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้หรือฝึกปฏิบัติ และการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ได้เชิญคณบดีและผู้แทนคณบดี เข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา นั น 

ในการนี  จึงได้ขอความอนุเคราะห์กองนโยบายและแผน เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนานักศึกษา ของคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพ่ือเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๕ | ๕  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั งที่ ๕/๒๕๖๕ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  
 
 
(นางจันทรา  เลิศอนันต์)             (ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


